

คำสั่ง



คดีหมายเลขดำที่ ลต ๓ /๒๕๕๓

คดีหมายเลขแดงที่ ลต ๕ /๒๕๕๓

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๕

วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๓

ความ คดีเลือกตั้ง

ระหว่าง { คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง
นายโต๊ะ ใจคำมา ผู้ถูกกล่าวหา

เรื่อง ขอให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่คำ ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คำ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๒ ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมายเลข ๑ ต่อมาวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ผู้ร้องประกาศผลการเลือกตั้ง ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง ปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ได้มีนายพงษ์พันธุ์ กันทะพงศ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งเดียวกันหมายเลข ๒ ยื่นคำร้องคัดค้านว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหา มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ผู้ร้องสืบสวนสอบสวนแล้วข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๕ นาฬิกา นายพรมมินทร์ วงศ์กา อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลแม่คำ ซึ่งเป็นญาติสามีของนางบัวตูม วงศ์ไชย ได้มอบ

/ธนบัตร



- ๒ -

ธนบัตร ฉบับ ๑๐๐ บาท จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้นางบัวตุม โดยบอกให้นางบัวตุม แจกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาซื้อของในร้านนางบัวตุมคนละ ๑๐๐ บาท เพื่อจูงใจให้ลงคะแนน ให้แก่ผู้ถูกกล่าวหา นางบัวตุมแจกเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๒ นายพรหมินทร์ มาขอรับเงินที่เหลือ ๔,๕๐๐ บาทคืนและมอบเงินให้นางบัวตุม ๓๐๐ บาท การกระทำของนายพรหมินทร์เป็นการ ผ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ เพื่อมุ่งประสงค์ให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับประโยชน์ ผู้ร้องเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คำ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ใหม่ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๕ ประกอบพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕

ผู้ถูกกล่าวหาได้รับสำเนาคำร้องแล้ว ไม่ยื่นคำคัดค้าน

ในวันนัดตรวจพยานหลักฐาน ผู้ร้องแถลงข้อยกอ้างด้วยคำสำนวนรวมทั้งสรรพเอกสาร ทั้งหมดที่ได้ยื่นต่อศาลเป็นพยานหลักฐาน ผู้ถูกกล่าวหาแถลงข้อยกอ้างด้วยคำและหลักฐานที่ให้การ ไว้ต่อคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนในสำนวนของผู้ร้องเป็นพยานด้วย และไม่คัดค้าน พยานหลักฐานของผู้ร้อง ผู้ถูกกล่าวหาแถลงไม่มีพยานหลักฐานอื่นมาโต้สวนอีก ศาลเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้แล้วจึงให้งดการโต้สวน

/ศาลอุทธรณ์ภาค ๕



- ๓ -

ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ตรวจสอบจำนวนประหุมนปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประกาศให้
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๒ เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คำ โดยมีผู้ถูกกล่าวหา
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คำ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมายเลข ๑ เมื่อวันที่
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ นายพงษ์พันธุ์ กันทะพงค์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลแม่คำ เขตเดียวกัน หมายเลข ๒ ร้องคัดค้านว่า การเลือกตั้งดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน
๒๕๕๒ ในส่วนของผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ต่อมาวันที่ ๖ พฤษภาคม
๒๕๕๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง ให้ผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลแม่คำ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คำในส่วนของ
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและมีเหตุสมควรให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่
ในชั้นสืบสวนสอบสวนผู้ร้องมีนางบัวตุม วงศ์ไชย ซึ่งเป็นราษฎรหมู่ที่ ๑๔ ตำบลแม่คำ
และเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนว่า นางบัวตุมเปิด
ร้านขายของชำอยู่ที่บ้านในหมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๕ นาฬิกา
ขณะนางบัวตุมเปิดร้านขายของอยู่หน้าบ้าน มีนายพรหมมินทร์ วงศ์กา อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑
(ปัจจุบันแยกมาเป็นหมู่ที่ ๑๔) ตำบลแม่คำ ขับรถจักรยานยนต์มาหานางบัวตุมที่ร้านนำธนบัตร
ฉบับ ๑๐๐ บาท ๑ มัด เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ยื่นให้นางบัวตุมบอกให้แจกจ่ายให้แก่
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเฉพาะที่มาซื้อของในร้านคนละ ๑๐๐ บาท เพื่อให้ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหมายเลข ๑

/คือผู้ถูกกล่าวหา



- ๔ -

คือผู้ถูกกล่าวหา ต่อมา มีชาวบ้านมาซื้อของ นางบัวตุมจึงแจกเงินไปคนละ ๑๐๐ บาท บางครอบครัว มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งหลายคนก็ให้ไปคนละ ๑๐๐ บาท เท่าที่มีสิทธิลงคะแนน นางบัวตุมแจกเงิน ไปทั้งสิ้น ๕,๕๐๐ บาท ที่จำได้คือ นายเศษ อุ๋นชาติ นางจันทร์ดา ชัดสงคราม นางส่วน ศรีระ นางอำไพ คุณะคอย นางแรม สิทธิโรจน์ ต่อมาเช้าวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๒ นายพรหมมินทร์ โทรศัพท์มาสอบถามว่ามีเงินเหลือหรือไม่ นางบัวตุมบอกว่าเหลือ ๔,๕๐๐ บาท นายพรหมมินทร์ มาขอรับเงินคืนไปแล้วนายพรหมมินทร์มอบเงินให้นางบัวตุม ๓๐๐ บาท นอกจากนี้ผู้ร้องมี นายสมฤทธิ์ ไชยวงศ์วาร นางบัวเสน บุญมา นางจันทร์ดา ชัดสงคราม นายเศษ อุ๋นชาติ นางส่วน ศรีระ นางอำไพ คุณะคอย นางแรมและนายแสง สิทธิโรจน์ มาเป็นพยานให้ถ้อยคำ ต่อคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน ว่าได้รับเงินจากนางบัวตุมคนละ ๑๐๐ บาท จริง โดยนางบัวตุมบอกฝากให้ลงคะแนนให้ผู้ถูกกล่าวหา ผู้สมัครหมายเลข ๑ นอกจากนี้ผู้ร้องมี นายชื่น วงศ์ไชย สามีนางบัวตุมได้ให้ถ้อยคำเป็นพยานอีกว่า ในวันที่นายพรหมมินทร์มาขอเงิน ที่เหลือคืนจากนางบัวตุม นายชื่นเห็นนายพรหมมินทร์นั่งนับเงินอยู่ที่หน้าห้องนอนของตน ปรากฏตามบันทึกถ้อยคำพยานในสำนวนเอกสารลำดับที่ ๖๕, ๗๑, ๗๖, ๗๘, ๘๒, ๘๕, ๘๘, ๘๒, ๘๕ และ ๘๘ เห็นว่า ผู้ร้องมีนางบัวตุมเป็นประจักษ์พยานมาให้ถ้อยคำยืนยัน นางบัวตุม กับนายพรหมมินทร์ก็เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันไม่ปรากฏว่า เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน ทางกรรมการสืบสวนสอบสวนก็ได้ความว่านายพรหมมินทร์เป็นญาติทางสามีนางบัวตุมด้วย ไม่มีเหตุผลใด ที่นางบัวตุมจะให้ถ้อยคำใส่ร้ายปรักปรำนายพรหมมินทร์ให้เสียหาย นอกจากนั้นผู้ร้องมีพยาน แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเงินที่นายพรหมมินทร์มอบให้นางบัวตุมนำไปแจกจ่ายมาให้ถ้อยคำ

/สนับสนุน



- ๕ -

สนับสนุนสอดคล้องต้องกัน โดยไม่มีข้อพิรุณสงสัย ส่วนคำให้การของนายพรมมินทร์ ปฏิเสธอย่างลอยๆ ไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานผู้ร้องได้ ประกอบกับผู้ถูกกล่าวหา ก็มีได้ยื่น คำคัดค้านว่าพยานหลักฐานของผู้ร้อง รับฟังไม่ได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นายพรมมินทร์ให้เงินแก่นางบัวตุมเพื่อนำไปแจกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาเพื่อประสงค์ให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับการเลือกตั้ง อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ เมื่อผู้ถูกกล่าวหาได้รับประโยชน์จากการกระทำความดังกล่าวมีผลทำให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คำ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาได้เป็นไป โดยสุจริตและเที่ยงธรรม

จึงมีคำสั่งให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คำ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ คน ใหม่ แทนนายโต๊ะ ใจคำมา ผู้ถูกกล่าวหา.

นายกิริติ	เชียงปวน
นายราเชนทร์	วัชรพงศ์
นางจุฑามาศ	วงศ์ศิวะวิลาส

ศิริพร/พิมพ์/ทาน